

ĐC

3K1(V312)

NGH 300 QU

CỘNG SẢN VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ I
TỈNH ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI

1977

BAN TUYÊN HUẤN TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

Xuất bản

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ I
TỈNH ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI

1977

BAN TUYÊN HUẤN TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

Xuất bản

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ I TỈNH ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI

Đại hội Đại biểu lần thứ nhất của tỉnh Đảng bộ Đồng Nai họp từ ngày 6 đến 10 tháng 4 năm 1977 hoàn toàn nhất trí Báo cáo tình hình, nhiệm vụ 2 năm (1977 – 1978) của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trình bày.

Đại hội nhất trí nhận định rằng, hơn một năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, mà trực tiếp là Ban chấp hành tỉnh đảng bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn vươn lên giành thắng lợi trên một số mặt về khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, đưa tình hình chung của tỉnh. Phát triển hòa nhịp với sự phát triển chung cả nước.

PHẦN THỨ NHẤT

A- Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, cả nước ta hoàn toàn độc lập tự do và thống nhất vĩnh viễn. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai bước vào thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn mới với lòng phấn khởi chưa từng có để thực hiện nguyện vọng thiết tha ngàn đời của mình là xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Hơn một năm qua, được sự giáo dục của Đảng, nhận thức về vai trò làm chủ tập thể của nhân dân được nâng lên một bước, *nhân dân lao động từ thân phận kẻ làm thuê bị áp bức bóc lột, đã từng bước nêu cao vai trò làm chủ tập thể của mình, ra sức xây dựng chính quyền cách mạng và giữ gìn an ninh chính trị trật tự xã hội.* Trên cơ sở vai trò làm chủ của nhân dân từng bước được nâng lên, tổ chức các đoàn thể có mức phát triển, chính quyền nhân dân được xây dựng và củng cố đều khắp từ tỉnh đến cơ sở, quan hệ giữa quần chúng và chính quyền ngày được củng cố. Thông qua các phong trào cách mạng của quần chúng, được quần chúng phê bình, góp ý, đã thải loại dần những phần tử xấu xa khỏi chính quyền, tăng thêm những người tốt tích cực, được nhân dân tín nhiệm, nên vai trò chức năng chính quyền phục vụ nhân dân ngày được phát huy. Kết hợp với quần chúng, lực lượng vũ trang đã truy bắt hàng ngàn tên tàn binh trốn trình diện, trốn cải tạo, phá rã nhiều tổ chức phản động và đánh bại nhiều âm mưu phá hoại của địch. Có sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã tổ chức học tập, cải tạo và khôi phục quyền công dân cho hàng vạn người trước đây làm việc trong bộ máy chính quyền và quân đội địch. Nền an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống cho nhân dân ngày được ổn định hơn.

Về mặt khôi phục, phát triển sản xuất nông nghiệp trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất lương thực, đồng thời phát triển công nghiệp và các ngành kinh tế khác có bước tiến bộ, từng bước giải quyết nạn thất nghiệp do chế độ cũ để lại, giảm bớt những khó khăn, cải thiện dần đời sống nhân dân.

Năm qua chúng ta đã phấn đấu đạt một số kết quả trên mặt trận lương thực. Đã huy động gần 2 triệu ngày công làm thủy lợi đào đắp 616.200 mét khối đất, đá, với 175 km hệ thống kinh mương, sửa chữa và làm mới 18 công trình thủy lợi lớn nhỏ và

đã khai hoang đưa vào sản xuất gần 25.000 héc ta. Kết hợp với khai hoang mở rộng diện tích đã có bước phân bố lại lao động, năm qua chúng ta đã đưa đồng bào từ các thành phố, thị xã trong tỉnh đi xây dựng các vùng kinh tế mới được 3,3 vạn người, đã đón nhận của thành phố Hồ Chí Minh 5,2 vạn người và giúp đỡ cho hàng vạn người khác trở về quê cũ làm ăn. Kết quả đó đã đưa diện tích 2 vụ tăng gần gấp 3 lần so với năm 1975 thay đổi một bước tập quán làm ăn của nông dân, *đã đem lại thắng lợi quan trọng cả về diện tích, năng suất và sản lượng lương thực đều tăng với nhịp độ tương đối nhanh*. So với năm 1975 diện tích tăng 46.000 héc ta (68,9%) năng suất lúa bắp, mì, lang đều tăng, sản lượng lương thực tăng 83.000 tấn (66%) diện tích sản xuất cây công nghiệp ngắn ngày như đậu phộng, đậu nành cũng tăng 21.861 héc ta (bằng 145,6% năm 1975). Về chăn nuôi : đàn trâu bò và heo cũng có mức phát triển.

Đi đôi đẩy mạnh sản xuất, đã chú ý giải quyết ruộng đất cho nông thôn hoặc thiếu ruộng được 24.650 héc ta, giải quyết nhiều vụ tranh chấp ruộng đất trong nội bộ nông dân được ổn thỏa. Từng bước đưa nông dân vào làm ăn hợp tác tương trợ (710 tổ vắn đôi công với trên 1,2 vạn tổ viên) có nơi nông dân làm ăn tập thể với hình thức cao hơn (Bàu Minh / Tân Phú).

Trong lúc tập trung khâu sản xuất lương thực, *đã nhanh chóng khôi phục và phát triển sản xuất cây cao su*. Sau giải phóng được 6 tháng thì ngành cao su đã căn bản khôi phục sản xuất bình thường. Năm 1976, *các mặt diện tích khai thác, trồng mới và giá trị tổng sản lượng vượt kế hoạch từ 5 đến 7% giá trị tổng sản lượng năm 1976 bằng 174% so với năm 1975*. Hơn 10.000 công nhân viên chức có việc làm, đời sống công nhân có bước cải thiện, mức lương mới bình quân tăng 45% so với mức lương cũ, các mặt bảo hiểm xã hội và một số phúc lợi tập thể đã chú ý thực hiện.

Nghề rừng có nhiều cố gắng trong khai thác, nhiều mặt vượt chỉ tiêu. Gỗ tròn đạt 104%, củi đạt 149%, tre đạt 260% mức kế hoạch, *đáp ứng được nhu cầu của Trung ương và một phần nhu cầu của địa phương*. Công tác bảo vệ rừng, trồng rừng và đào tạo lực lượng kiểm lâm nhân dân bắt đầu được chú ý.

Nghề cá, nghề muối cũng đạt được một số thành tích.

Về sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp đã *nhanh chóng khôi phục sản xuất và có phát triển, lực lượng quốc doanh trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bước đầu được xây dựng*. Trước ngày giải phóng, Khu công nghiệp Biên Hòa chỉ có 36 xí nghiệp hoạt động, ta nhanh chóng phục hồi, đến nay đã có 58 xí nghiệp sản xuất đều đặn và hàng ngàn cơ sở tiểu, thủ công nghiệp được phục hồi và xây dựng thêm. Đến nay đã có 72 cơ sở xí nghiệp quốc doanh, 21 cơ sở công tư hợp doanh và 36 cơ sở làm ăn tập thể trong toàn ngành sản xuất công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp trong tỉnh. Vai trò làm chủ của công nhân trong các xí nghiệp quốc doanh được chú ý phát huy với ý thức dám nghĩ, dám làm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khắc phục khó khăn về thiếu nguyên vật liệu để đẩy mạnh sản xuất. Đối với xí nghiệp tư nhân ta đã chú ý phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân, đã cùng với Nhà nước để từng bước cải tạo xã hội chủ nghĩa và hướng chủ xí nghiệp đi vào sản xuất theo kế hoạch, hoặc gia công đặt hàng cho Nhà nước. Một số xí nghiệp đã tổ chức được nhà trẻ, lớp mẫu giáo, tổ chức bữa ăn trưa hoặc bồi dưỡng cho công nhân làm ca 2, ca 3. Việc khôi phục và phát triển công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp đã làm ra được một số sản phẩm phục vụ cho sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp và một số mặt hàng tiêu dùng cho nhân dân và xuất khẩu, đã giải quyết công ăn việc

làm cho hàng vạn người. Giá trị tổng sản lượng cả năm đạt 65,9% kế hoạch. Riêng thủ công nghiệp chiếm 27 triệu đồng.

Các ngành giao thông vận tải, bưu điện, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng, lưu thông phân phối là những ngành nổi lên và có tác dụng thúc đẩy công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp phát triển và phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân. Các ngành ấy, hơn một năm qua tuy có những khó khăn *nhưng đã có nhiều cố gắng, đạt một số kết quả tốt về cải tạo và xây dựng*. Về giao thông vận tải, khối lượng vận tải hàng đạt 170%, vận tải hành khách đạt 416% kế hoạch; đồng thời đã giáo dục cải tạo, từng bước sử dụng lực lượng vận tải tư nhân và tổ chức lực lượng vận tải quốc doanh. Về thông tin bưu điện được phục hồi và mở rộng, mạng lưới liên lạc thông suốt từ tỉnh đến nhiều huyện, thị và Trung ương. Đối với thương nghiệp, lưu thông phân phối dần dần có tiến bộ hơn, phương thức phân phối có mức cải tiến, những cơ sở thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và các hợp tác xã mua bán ở nông thôn hợp tác xã tiêu thụ ở thành phố, thị xã tuy còn ít nhưng đã bắt đầu có tác dụng tốt trong lưu thông phân phối. Về tài chính ngân hàng đã chú ý đến hoạt động tín dụng cho sản xuất và đã cố gắng trong công tác thu (đạt 166% mức dự kiến). Về xây dựng cơ bản, vừa phải hình thành bộ máy vừa khẩn trương thiết kế thi công được 225 công trình cũ và mới, trong năm 1976 đã đưa vào sử dụng 152 công trình, vượt tổng mức đầu tư 130%.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe của nhân dân năm qua đã đạt được những kết quả nhất định. Đã cải tạo, sử dụng những cơ sở cũ, phát triển thêm một số cơ sở mới. Bằng các hình thức hoạt động như sách báo, đài phát thanh, truyền thanh, văn nghệ quần chúng, triển lãm, điện ảnh, thể dục, thể thao và các phong trào vệ sinh phòng bệnh xóa nạn mù chữ, bổ túc văn hóa v.v... dự góp phần tuyên truyền giáo dục đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nền văn hóa, giáo dục xã hội chủ nghĩa cho nhân dân; góp phần xây dựng nhận thức, quan điểm và nếp sống của con người mới, đẩy lùi những tàn dư nọc độc văn hóa đồi trụy của chế độ cũ.

Công tác giáo dục ở các ngành học mẫu giáo, phổ thông, xóa mù chữ, bổ túc văn hóa có số lớp, số học sinh đều tăng. Một số nơi còn tổ chức học bổ túc văn hóa cho cán bộ, du kích xã ấp. Đến nay công tác xóa nạn mù chữ đạt 61% tổng số người mù chữ, đã có một huyện, một thị xã và 50 xã, phường được công nhận xóa nạn mù chữ.

Việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân, công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em có tiến bộ, cố gắng hình thành các trạm xá, nhà bảo sanh xã, phường và tích cực dập tắt những ổ dịch.

Công tác thương binh và xã hội đã làm được một số việc giải quyết chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ hưu trí v.v... các tệ nạn xã hội cũ đang từng được giải quyết.

Thông qua việc lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và những đợt học tập giáo dục đường lối chính sách của Đảng. *Đảng bộ ta được củng cố và trưởng thành thêm một bước trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức*. Những kết quả các mặt công tác đã đạt được hơn một năm qua là thắng lợi của việc học tập vận dụng đường lối, chính sách Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của tỉnh ta. Là thắng lợi bước đầu của đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình và Đại hội Đảng các cấp. Là quá trình biết bám chắc các Nghị quyết của Đảng để làm công tác

giáo dục chính trị tư tưởng liên tục. Qua đó mà nhận thức, quan điểm và tác phong công tác của cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tốt. Tuyệt đại bộ phận cán bộ đảng viên đã cố gắng vươn lên, vượt mọi khó khăn gian khổ, hăng hái tích cực trong lao động sản xuất, công tác và học tập, mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng ngày càng gắn bó hơn. Đi đôi với công tác chính trị, tư tưởng có chú ý củng cố bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở tỉnh, huyện, thị và đặc biệt có nhiều cố gắng trong xây dựng tổ chức cơ sở. Công tác củng cố, phát triển Đảng và bồi dưỡng đào tạo cốt cán cũng được chú ý hơn trước. Một số vấn đề về chính sách cán bộ cũng đã từng bước giải quyết.

Thắng lợi đó trước hết là có đường lối và Nghị quyết. đúng đắn của Đảng sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương là khả năng và tinh thần cách mạng to lớn, sáng tạo của quần chúng trong giai đoạn mới, nhất là công nhân và nhân dân lao động; là sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành của toàn thể cán bộ. Đảng viên và chiến sĩ trong tỉnh.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội nhiệt liệt biểu dương lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của toàn thể đồng bào, chiến sĩ, cán bộ Đảng viên và các ngành, các cấp trong tỉnh, đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đang tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao động sáng tạo góp phần đáng kể và trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Đại hội ghi nhớ công ơn to lớn của các chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu cho tình cảm sâu sắc nhất của đồng bào và chiến sĩ trong tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ vô vàn kính yêu. Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc làm rạng rỡ non sông đất nước ta, để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau những di sản bất diệt ! Chúng ta nguyện mãi mãi xứng đáng với Người, quyết tâm cùng cả nước thực hiện trọn vẹn di chúc thiêng liêng của Người “Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay”.

B- Trong khi khẳng định thành tích và ưu điểm, đại hội nhất trí cho rằng kết quả đạt được trong thời gian qua tuy có ý nghĩa lớn nhưng còn thấp so với yêu cầu và khả năng thực tế của mình.

Nông nghiệp tuy có phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, lương thực làm ra chưa nhiều, việc thu mua và quản lý lương thực chưa tốt. Số đông quần chúng chưa thực sự phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ làm chủ của mình trong việc cùng Nhà nước thu mua và quản lý lương thực. Các ngành kinh tế khác đều có những cố gắng nhưng tốc độ phát triển chậm. Việc phân cấp giữa tỉnh huyện giữa các ngành chưa rõ ràng, tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa trong sản xuất quản lý và phân phối chưa rõ ràng, tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa trong sản xuất, quản lý và phân phối chưa tốt, còn những biểu hiện cục bộ, bản vị. Việc cải tạo các thành phần kinh tế không xã hội chủ nghĩa chưa được bao nhiêu nên việc quản lý thị trường, quản lý kinh tế còn nhiều khó khăn trở ngại. Các mặt văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội tuy có cố gắng nhưng còn nhiều tồn tại chưa giải quyết tốt.

Quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động chưa được phát huy mạnh mẽ, việc giáo dục cho nhân dân nhận rõ vai trò, nội dung làm chủ, quyền lợi và nghĩa vụ làm chủ chưa đầy đủ. Các đoàn thể tuy có phát triển nhưng chưa đủ sức giáo dục, động viên và làm nòng cốt thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Thậm chí còn một số phần tử xấu lợi dụng danh nghĩa, quyền hạn chính quyền để hà hiếp nhân dân, xâm phạm đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bộ máy chính quyền từ tỉnh đến xã, phường có được củng cố, nhưng chưa đủ sức thực hiện chức năng của mình là cơ quan tổ chức và quản lý, nhất là ở cơ sở. Việc tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân chưa đầy đủ, lề lối làm việc chưa cải tiến, còn nhiều thủ tục phiền hà cho nhân dân, đồng thời việc trấn áp bọn phản cách mạng chưa chủ động, kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng có đạt một số kết quả nhất định nhưng chưa gắn thật chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào quần chúng. Tổ chức cơ sở của Đảng chưa đều khắp. Phát triển Đảng chậm và chưa chú trọng đầy đủ nâng cao chất lượng số đảng viên hiện có. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa đặc biệt chú trọng, chưa có quy hoạch cụ thể của từng cấp, từng ngành để đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Do thiếu về cán bộ, yếu về tổ chức mà việc tổ chức thực hiện các chủ trương công tác chưa tốt, hiệu quả công tác chưa cao.

Những khuyết điểm, nhược điểm trên đây có nhiều nguyên nhân khách quan, do hậu quả nặng nề của chiến tranh và chính sách thực dân mới của Mỹ để lại. Nhưng nguyên nhân chủ quan rất quan trọng, đó là do Đảng bộ ta chưa quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương, chưa nắm vững phương hướng, mục tiêu kết hợp chặt chẽ cải tạo và xây dựng trong quá trình cách mạng, trong từng ngành, từng cơ quan, đơn vị chưa nắm vững và phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống chuyên chính vô sản, nhất là chưa phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động một cách đầy đủ tinh thần trách nhiệm ý thức tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ còn thấp so với yêu cầu. Về tổ chức thực hiện chưa tập trung, chưa sâu sát, cụ thể và thiếu nhạy bén là khâu yếu nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ ta hiện nay.

Thắng lợi đã đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, càng nâng cao lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương.

Thắng lợi đã đạt được cho thấy rõ thêm tiềm năng kinh tế và phương hướng, bước đi của tỉnh ta có đủ khả năng giải quyết cơ bản vấn đề lương thực, trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện (bao gồm lâm nghiệp, ngư nghiệp) từng bước xây dựng tỉnh ta thành một tỉnh công, nông nghiệp giàu mạnh.

Thắng lợi đã đạt được càng chứng tỏ khả năng cách mạng to lớn và sức sáng tạo của nhân dân lao động trong giai đoạn cách mạng mới.

Thắng lợi đã đạt được càng thể hiện bản chất vụ truyền thống tốt đẹp của các lực lượng vũ trang nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Thắng lợi đã đạt được là sự chuyển biến về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là sự đoàn kết nhất trí của Đảng bộ và quân dân trong tỉnh, là cơ sở rất cơ bản để Đảng bộ và quân dân Đồng Nai tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ 2 (1976 – 1980).

PHẦN THỨ HAI

A- Với thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới. Những Nghị quyết của đại hội lần thứ IV của Đảng mở ra chân trời rộng lớn cho sự phát triển toàn diện của đất nước ta. Bước vào thực hiện Nghị quyết IV, tình hình chung của tỉnh có những đặc điểm như sau :

Tỉnh ta có khả năng nông nghiệp rất lớn và toàn diện, lại có thế mạnh về lâm, ngư, công nghiệp nên càng có điều kiện phát triển nông nghiệp có khả năng tiến lên thành một tỉnh công nông nghiệp giàu mạnh, đất đai của tỉnh phì nhiêu, rất phù hợp trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày có giá trị kinh tế cao; có diện tích rừng tương đối lớn, tuy đã bị tàn phá nặng nề nhưng còn nhiều cây quý con quý trên diện tích khoảng 10 vạn héc ta, ngoài ra còn có nhiều loại lâm sản khác làm nguyên liệu cho công nghiệp và ngành mỹ nghệ xuất khẩu; có bờ biển dài, ngư trường rộng, trữ lượng cá nhiều có thể bắt hàng ngàn tấn/năm. Vũng Tàu là một hải cảng lớn, một cơ sở du lịch tốt ; sông suối trong tỉnh hình thành mạng lưới rất thuận tiện cho sản xuất và đời sống nhân dân. Sông Đồng Nai và sông La Ngà có nguồn thủy điện to lớn (260.000 kw) có khu công nghiệp tập trung, đồng thời có nhiều cơ sở thu công nghiệp, thủ công nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau ; có nhiều khoáng sản với trữ lượng lớn ; đặc biệt trên các mặt nông lâm, ngư, công nghiệp đều mức độ được trang bị cơ giới và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề ; có hệ thống giao thông thủy bộ rất thuận lợi. Nhân dân Đồng Nai có truyền thống cách mạng rất vẻ vang, có lực lượng công nhân tập trung có lực lượng lao động đông đảo, cần cù tích cực, tiếp thu khoa học kỹ thuật nhanh. Chính quyền cách mạng từ trên tới cơ sở được xây dựng và có bước củng cố qua gần hai năm lãnh đạo cải tạo và xây dựng Đảng bộ ta có được một số kinh nghiệm bước đầu. Tình hình của tỉnh đang phát triển hòa nhịp với sự phát triển chung của cả nước.

Tuy nhiên chúng ta còn không ít khó khăn và nhược điểm do hậu quả chiến tranh và chính sách thực dân mới để lại động thời cũng có phần thiếu sót của ta trong buổi đầu. Khó khăn lớn trước mắt là cân đối lương thực còn chật vật, diện tích sản xuất lương thực quá hẹp, công nghiệp có nhiều khó khăn về nguyên liệu, phụ tùng thay thế. Trong các ngành kinh tế, cơ sở quốc doanh còn nhỏ bé công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa chưa làm được bao nhiêu ; lực lượng phi sản xuất còn khá lớn ; tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội còn nhiều vấn đề phải quan tâm ; quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động chưa được phát huy cao ; tổ chức cơ sở tuy có phát triển nhưng còn ít và yếu ; đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ mới.

Khó khăn tuy có nhiều và có những khó khăn phải có thời gian mới khắc phục được, những thuận lợi là cơ bản và khó khăn hiện nay là khó khăn trong bước đường đi lên, khó khăn trong phát triển, cho nên có nhiều khả năng khắc phục.

B- Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội IV của Đảng, căn cứ vào vị trí và điều kiện thực tế của địa phương, nhiệm vụ cơ bản của tỉnh ta trong giai đoạn mới là : ***Trên cơ sở đẩy mạnh nông nghiệp toàn diện bao gồm có lâm nghiệp, ngư nghiệp từng bước khẩn trương xây dựng tỉnh ta thành một tỉnh công, nông nghiệp giàu mạnh.***

Trước mắt trong hai năm 1977 - 1978 phương hướng, nhiệm vụ chung của tỉnh là : Năm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao

động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng (cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt) tạo cho được sự chuyển biến mới cả về mặt cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng ở địa phương, cả về kinh tế - *trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, đặc biệt là sản xuất lương thực, cải tiến thêm một bước công tác lưu thông phân phối* - cả về mặt văn hóa ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ; cải tiến tổ chức chỉ đạo thực hiện, đặc biệt chăm lo xây dựng củng cố Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng ở cơ sở, nhằm cải thiện thêm một bước đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng tạo ra những điều kiện cần thiết làm cơ sở tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn trong hai năm kế tiếp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ 2 (1976 – 1980).

C- Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ chung trên đây nhiệm vụ cụ thể trong 2 năm (1977 – 1978) như sau :

1. Ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, đặc biệt tập trung sức đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, trung tâm là sản xuất lương thực đồng thời đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp, ngư nghiệp. Tích cực xây dựng công nghiệp địa phương (chú trọng ngành cơ khí chế biến nông, lâm, hải sản), trước hết là chế biến lương thực. Tập trung sức giải quyết tương đối cơ bản vấn đề lương thực và thực phẩm, một số mặt hàng tiêu dùng thông thường thiết yếu cho nhân dân, tăng sản lượng và mặt hàng bán ra ngoài, tăng nhanh hàng xuất khẩu.

2. Cải tiến công tác lưu thông phân phối, thể hiện quyền làm chủ tập thể của quần chúng, phục vụ tốt cho sản xuất, cho đời sống.

3. Hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh, đặc biệt ngành giao thông vận tải và lưu thông phân phối ; đẩy mạnh cải tạo đối với nông nghiệp, ngư nghiệp, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành việc cải tạo trong năm tới.

4. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, từng bước xây dựng nền văn hóa mới, con người mới quét sạch tàn dư văn hóa nô dịch, thực dân mới, giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa, ý thức làm chủ tập thể, chống tư tưởng tư sản và tàn dư của tư tưởng phong kiến phê phán tư tưởng tiểu tư sản. Trung tâm trước mắt phổ biến sâu rộng Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng và Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ, đẩy lên phong trào cách mạng mạnh mẽ, thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước. Thực hiện tốt cải cách giáo dục. Tích cực đào tạo cán bộ và công nhân. Quan tâm hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe cho quần chúng nhân dân, đặc biệt phụ nữ trẻ em, người già, người neo đơn, nhân dân vùng kháng chiến cũ và vùng kinh tế mới.

5. Nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội. Kiên quyết và kịp thời trấn áp bọn phản cách mạng hiện hành, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội, giảm thấp các tai nạn xã hội.

6. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên và trong quá trình tiến hành các công tác phải luôn luôn nắm vững và không ngừng củng cố hệ thống chuyên chính vô sản từ tỉnh đến cơ sở mà nội dung cơ bản là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là Đảng bộ cơ sở, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, phát

huy hiệu lực của chính quyền trong quản lý kinh tế, văn hóa, quản lý đời sống, quản lý xã hội, đặc biệt là quản lý kinh tế.

Phần đầu 2 năm đạt mấy chỉ tiêu chủ yếu : 760.000 tấn lương thực quy thóc 200.000 tấn cá, 9 triệu lít nước mắm, 17.000 tấn thịt, 30.000 héc ta khai hoang và đưa vào sản xuất, 15.000 héc ta cao su trồng mới, sản lượng cơ khí tăng 6 lần so với năm 1976, 200.000 tấn phân hữu cơ, 50.000 mét khối gỗ, 2 triệu tấm lợp, 2.700 tấn xà phòng.

D- Yêu cầu kế hoạch từng ngành, từng mặt :

I- Nông nghiệp

1. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, kể cả trồng trọt và chăn nuôi.

Trong trồng trọt có cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày. Trong chăn nuôi có gia cầm, tiểu gia súc, đại gia súc và cá hồ ao. Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền nông nghiệp trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất lương thực. Hướng phần đầu là tăng vụ, thâm canh tăng năng suất và khai hoang mở rộng diện tích, đặc biệt là thâm canh tăng năng suất. Phải tiếp tục điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình ruộng đất, thực hiện quy vùng sản xuất. Phải làm tốt các biện pháp kỹ thuật, đặc biệt chú trọng các biện pháp sau đây :

- **Thủy lợi** : Phát triển mạnh thủy lợi trong hai năm, chủ yếu là thủy lợi nhỏ và vừa. Tận dụng nguồn nước sông suối đồng thời hết sức coi trọng khai thác nguồn nước ngầm tổ chức những đội chuyên trách ở tỉnh, huyện để làm việc này, xây dựng hồ ao chứa nước ; phải kết hợp trước mắt và lâu dài ; củng cố các công trình cũ làm thêm công trình mới ; dựa vào sức dân kết hợp với đầu tư của Nhà nước. Cần có quy hoạch phân công phân cấp thi công, quản lý cụ thể giữa tỉnh, huyện và xã, nhằm phát huy hết khả năng tiền vốn, vật tư, lao động, và tận dụng các nguồn nước bảo đảm cho được yêu cầu sản xuất đã đề ra.

- **Giống**: **Rất quan trọng trong tăng vụ và tăng năng suất.** Phải có giống ngắn ngày có năng suất cao kể cả lúa và màu lương thực. Cần thay hết giống lúa dài ngày, bảo đảm trên mỗi diện tích gieo trồng đều làm được 2 vụ 3 vụ. Do diện tích trong lúa của tỉnh bị hạn chế nên màu có vị trí rất quan trọng trong giải quyết nhu cầu lương thực, cho nên phải phát triển mạnh cây bắp, cao lương, mì.

- **Phân** : Quyết định phân lớn cho năng suất, phải bảo đảm phân bón đủ tiêu chuẩn bình quân cho từng loại cây trồng đặc biệt chú trọng phân hữu cơ. Cần phát động thành phong trào quần chúng làm và sử dụng phân xanh, phân chuồng và các nguồn phân khác, kết hợp với tăng sản lượng của các nhà máy phân. Đi đôi với bảo đảm phân phải làm tốt khâu chăm sóc, áp dụng kỹ thuật mới vừa làm kịp thời vụ.

- **Sức kéo** : Cần nắm chắc các loại máy và trâu bò. Kiên quyết tổ chức lại và lãnh đạo sử dụng theo kế hoạch của Nhà nước, Nhà nước giải quyết nhiên liệu và sửa chữa. Đối với trâu bò, cần định giá cày thống nhất, có chiếu cố những vùng đất khó cày, trâu bò ít.

Ngoài các biện pháp trên cần chú ý quản lý chặt diện tích đất canh tác, hạn chế tới mức có thể hạn chế được dùng đất sản xuất để xây dựng.

2. Cùng với trọng tâm sản xuất lương thực phải phát triển cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày đặc biệt là những cây có năng suất cao có giá trị kinh tế trong cả nước và xuất khẩu như cao su, cọ dầu, đậu nành, đậu phộng... Tuy nhiên vấn đề bức thiết trước mắt phải giải quyết là lương thực, cho nên việc phát triển cây công nghiệp